
รายงานการประชุมการจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 
วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2563 

การประชุมออนไลน์ Google meet ครั้งที่ 1/2563 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิทนุช นยิมศิลป์ 
3. รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้า 
4. รองศาสตราจารย์สุปริญญา ชุกะวัฒน์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพทิพย์ ลือพงษ์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลพรรณ ตาริชกุล 
7. อาจารย์ปริญญาภรณ์ พจน์อริยะ 
8. อาจารย์พัชราภรณ์ พรหมมินทร์ 
9. อาจารย์พิทยุตน์ โตข า 
10. นางสาวรังสินันท์ ห้วงน  า 
11. นางสาวอังศุมาลิน อินปลอด 
12. นางสาวกานต์มณี ชูฤทธิ์ 
 

    เริ่มประชุมเวลา 13.00 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 เรื่องแต่งตั งคณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ 
 ประธานในที่ประชุมแจ้งท่ีประชุมเรื่องคณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ 
ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 ไม่มี 
 
วาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 เรื่อง ประเด็นหัวข้อการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และพัฒนา 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง ประเด็นหัวข้อที่ควรจะมีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการ
วิจัย งานสร้างสรรค์และพัฒนา โดยปีที่ผ่านมาการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย งาน
สร้างสรรค์และพัฒนา คือด้านการเสนอขอทุนวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ : วช.  ที่ประชุมได้เสนอ



หัวข้อหลาย ๆ ประเด็น รองศาสตราจารย์สมพลทุ่งหว้า เสนอให้มีการจัดอบรมโครงการวิจัยคุณภาพ รอง
ศาสตราจารย์สุปริญญา ชุกะวัฒน์ การวิจัยมุ่งเน้นการวิจัยแบบผสานวิธี หากอาจารย์ในคณะสามารถได้รับ
ความรู้จากการอบรมแล้วก็จะสามารถท างานวิจัยที่มีคุณภาพขึ น อาจารย์ปริญญาภรณ์ พจน์อริยะ เสนอให้มี
การอบรมการใช้โปรแกรมทางสถิติ G*power  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิทนุช นิยมศิลป์ เสนอที่ประชุมว่า จาก
การประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับคณะและระดับภาควิชาที่ผ่านมา ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าให้อาจารย์ใน
คณะท างานวิจัยเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการมากขึ น แต่อาจารย์ในคณะยังไม่ทราบแนวทางและแนวปฏิบัติที่ดี
ในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ ท าให้ระยะเวลาในการยื่นขอต าแหน่งนานขึ น ประกอบกับหลักเกณฑ์ใน
การขอต าแหน่งทางวิชาการมีการเปลี่ยนแปลงไป  ดังนั นการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการด้วยผลงานวิจัย จึงมีความส าคัญและควรเป็นหัวข้อในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย และช่วย
ให้อาจารย์ในคณะขอต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิจัยได้ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นว่า การขอต าแหน่งทางวิชากรของอาจารย์ในคณะมีความส าคัญ และสมควรมี
การอบรมด้านการขอต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิจัยเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการเสนอขอต าแหน่งทาง
วิชาการ โดยการประชุมครั งต่อไป ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาประเด็นรายละเอียดในการจัดกิจกรรม
อบรม  
 
วาระท่ี 5 วาระอ่ืน ๆ  
 ไม่มี  

............................................................. 
ปิดประชุม เวลา 13.45 น. 

 
............................................................. 

        (นางสาวรังสินันท์ ห้วงน  า) 
        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

       


